
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

เว็บไซต ์Thailand plus 

(7ต.ค.60) 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป ์อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ. ณรงค์    อภิกุลวณชิ รองอธิบดีกรมการ

แพทย์ ในฐานะประธานศูนยป์ฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการรพ.หน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน อาสาสมัคร อาทิ กทม. กรมการแพทย์ 3 เหลา่ทัพ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองแพทย์หลวงส านัก

พระราชวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย เหล่าทัพ กทม. สธ. แพทยสภา รพ.เอกชน ผู้แทนสภากาชาดไทย มูลนิธิรว่ม

กตัญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึง้ เพือ่ร่วมกันวางแผนด าเนนิการเตรียมความพร้อมประสานงานในการให้บริการ และการ

จัดการทางการแพทย์ท้ังภาวะปกติและเหตุฉุกเฉนิวิกฤตทางการแพทย์ เชน่ การจัดบริการหนว่ยรักษาพยาบาลบริเวณ

รอบมณฑลพิธี ประจ าพระเมรุมาศจ าลอง ซุ้มดอกไม้จันทน์ ใหก้ารดูแลผู้ท่ีมาร่วมงานพระราชพธีิได้อย่างท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

สยามรัฐ 

(8 ต.ค.60) 

    -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ไดป้ระชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และเปิดศนูย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) ท่ีสธ. โดยร่วมกับ กทม. กองแพทย์

หลวง รพ.เหล่าทัพ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.เอกชน แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา ในการจัดหนว่ยแพทย์ดูแลผู้ร่วม

พระราชพิธีและประชาชน ท้ังบรเิวณมณฑลพิธี 21 จุด ริ้วขบวนพระเมรุมาศจ าลอง-ซุ้มดอกไม้จันทน์ 113 จุด เป็น

จุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขัน้สูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย รวมท้ังประสานงาน

กับ OC ทุกจังหวัดตลอดงานพระราชพิธ ี 
   ส าหรับภารกิจของ OC ประกอบด้วย ภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) ภารกิจยุทธศาสตร์และ

วิชาการ ภารกิจประสานงานและเลขานุการ ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ภารกิจปฏิบัติการ ภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และสง่

ก าลังบ ารุง ภารกิจการเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยต่างจงัหวัดจะเปิด OC ท่ีสสจ. มีนพ.สสจ.

เปน็ผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ จัดทีมแพทย์ประจ าจุดพระราชพิธี รถพยาบาล รพ.รับส่งต่อ และ

ประสานผวจ.ในการอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ขอให้นพ.

สสจ.และผู้อ านวยการรพ.ในสงักัดอยู่ประจ าพืน้ท่ีช่วงระยะเวลางานพระราชพิธีต้ังแต่ 25-29 ต.ค. 2560 

 โพลการเมือง 

ไทยโพสต์ สยามรัฐ  
แนวหน้า 
(9 ต.ค.60 

 

    -เสนอข่าว นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพลล์ มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความ

เปน็ผู้น า เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นประชาชน 1,225 ตัวอย่าง เรื่อง "โพลล์การเมืองท่ีสุดท่ึงและอ้ึง" โดย ร้อยละ 

25.6 อึ้งเมื่อรัฐบาลและหนว่ยงานรัฐปล่อยให้ร้านสะดวกซือ้มีเคร่ืองกดเบียร์ขาย ต่อตาล่อใจชักจูงเดก็และ

เยาวชนเข้าถึงน้้าเมาได้ง่าย ส่วนผลงานรัฐบาลสุดท่ึงของแต่ละกระทรวงท่ีท าใหป้ระชาชนมีความสุข พบว่า อันดับ 1 
ร้อยละ 46.0 ฝ่ายความม่ันคง ท าบ้านเมืองสงบสุข ไม่มีม็อบรุนแรงบานปลาย อันดับ 2 ร้อยละ 36.0 ก.การคลัง ก.
พาณิชย์ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย อันดับ 3 ร้อยละ 32.1 ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมอุทยาน

แห่งชาติ จัดเก็บรายได้เพิ่มจากเฉลี่ยปีละ 500 ล้านบาท เป็น 2,400 ล้านบาท อันดับ 4 ร้อยละ 27.3 ก.การพัฒนา
สังคมฯเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา 
    ส าหรับหนว่ยงานรัฐท่ีควรถูกปฏิรูปแก้ไขกฎหมายของหนว่ยงานให้ดีข้ึน อันดับ 1 ร้อยละ 33.5 ต ารวจ รองลงมา 
ร้อยละ 12.0 ก.ศึกษาธิการ ร้อยละ 10.0 ก.ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.3 ก.คมนาคม ร้อยละ 7.1 หน่วยงานความ
ม่ันคง ความสงบสุขใน 3 จังหวดัชายแดนใต้ ร้อยละ 5.9 ก.ท่องเท่ียว ร้อยละ 3.2 ก.สาธารณสุข บริการสุขภาพ

โรงพยาบาลที่เร็วไม่รอนาน มีคุณภาพดีเขา้ไดท้ั่วถึง  

 

ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน 

งบฯ บัตรทอง ปี61 

    -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช.ปาฐกถาพิเศษในการประชุมชี้แจง

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจา้วันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 

ส้านักสารนิเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ผู้จัดการออนไลน์ มติชน

ออนไลน์ (7ต.ค.60) 

หลักเกณฑ์การด าเนนิงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปงีบประมาณ 2561 ว่า การท างาน

ร่วมกันของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสขุภาพฯ ต้องยึดหลักส าคัญ 2 ข้อ คือ 1.คุยเรื่อง

แก้ปัญหาวา่วิธีใดดีท่ีสุด ไม่ใชพ่ดูถึงปัญหาแตไ่ม่บอกวิธีแก้ไข และ 2.ไม่แบ่งฝ่าย ว่าเป็นผู้ซื้อบริการหรือผู้ให้บริการ 

ท้ังหมดต้องท าเพื่อประชาชน ท างานบนพื้นฐานของการบูรณาการ เข้าใจและเอ้ืออาทรกันและกันมากข้ึน  
    ส าหรับกองทุนการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึง่พงึระยะยาว (LTC) เปน็โครงการท่ีท ามาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรัฐบาล

ได้สนับสนนุงบประมาณเพิ่มข้ึนจาก 600 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 900 ล้านบาทในป ี2560 และเพิ่มเปน็ 1,200 

ล้านบาทในป ี 2561 ท่ีผ่านมา พบว่างบท่ีจ่ายผ่านอปท.ติดปัญหาเบิกจ่ายไม่หมด ดงันัน้ สธ.และสปสช.ได้ลงพืน้ท่ีดู

อปท.ท่ีมีปัญหาและดูการด าเนนิงานของอปท.ท่ีประสบผลส าเร็จ เพื่อน ามาแก้ไขปญัหาร่วมกัน โดยอปท.ท่ีถูกสตง.

ทักท้วงเรื่องระเบียบท่ีไม่สามารถโอนเงนิไปยงัศนูย์ดูแลผู้สูงอายุท้องถ่ินได้ ไดด้ าเนินการผ่านรพ.สต.ในรูปแบบเหมา

จ่ายแทน ท าใหเ้ดินหน้าโครงการต่อไปได้ น ามาสู่การจัดการระดบัประเทศ อาทิ การท าคู่มือด าเนนิโครงการ LTC  

     ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวฒันา เลขาธิการ สปสช. กล่าววา่ ระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ มี 3 ประเด็น

ส าคัญท่ีต้องด าเนินต่อจากนี้ คือ 1.ประชาชนมีสุขภาพดี เป็นเปา้หมายตรงกันของทุกภาคส่วน 2.การบริหาร

งบประมาณจ ากัดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ 3.การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังหมดต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อ

บรรลุเป้าหมายและท าให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายัง่ยืน 

กรมประชาสัมพนัธ์

(7ต.ค.60) 

   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การท างานร่วมระหว่าง สปสช.และสธ.ในปี 2561 สธ.

เตรียมพัฒนาเรื่องสิทธิประโยชนเ์พิ่มข้ึนในหลายด้าน โดยเฉพาะการคัดกรองและตรวจยืนยนัมะเร็งล าไสใ้หญ่ โดยจะ

บรรจุใน Service Plan ขณะนี้ไดเ้ตรียมการไปแล้วในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องคลินิกหมอครอบครัว ในปีนีไ้ด้ยกร่างพ.ร.บ.

การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มารองรับ และมีการปรับแก้กฎหมายให้คลินกิเอกชนสามารถเข้า

ร่วมเปน็ “คลินิกปฐมภูมิท่ีเต็มรปูแบบ” ในการดูแลประชาชน นอกจากนี้ จะด าเนนิการพฒันามาตรฐาน คุณภาพ 

และการลงทุนต่างๆ ให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

 
สปริงนิวส ์
(9 ต.ค.60) 

 

โครงการ "กา้วคนละก้าว” 
   -เสนอข่าว กรณีตูน บอดี้สแลม จะออกวิง่คร้ังใหม่เพื่อระดมทุนช่วยรพ. มีเปา้หมายจะได้เงนิบริจาคอย่างน้อยๆ 
700 ล้านบาท โดยจะเริ่มวิง่จาก อ.เบตง จ.ยะลา สู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้

เวลาวิง่ 2 เดือน ท าให้ชาวโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเหน็ วา่ปัญหาของรพ.สว่นใหญ่ของไทยเรา หรือปัญหา

ต่างๆ ในเรื่องสาธารณปูโภคข้ันพื้นฐานท่ีดี รัฐบาลที่มีหนา้ที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ท างานอย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง

ความสามารถแล้วหรือไม่ 
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์
(9 ต.ค.60) 

    -เสนอข่าว เพจ "TaxBugnoms" หรือ "บล็อกภาษีข้างถนน" ซึง่เปน็เพจที่ให้ความรู้เก่ียวกับด้านภาษี โพสต์
ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า ทุกก้าวของพี่ตนูเพื่อรพ. คือความล้มเหลวในการจัดการภาษี ท าไมต้องวิ่งเพื่อรับบริจาค 

แล้วเงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศหายไปไหน พร้อมท้ังแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ภาษไีปไหน ระบุงบประมาณ

ของสธ. ป ี 2559 มีงบประมาณ 247,386 ล้านบาท เบิกจ่าย 120,298 ล้านบาท สว่นปี 2560  มีงบประมาณ 
255,155  ล้านบาท เบิกจ่าย 113,694 ล้านบาท และสรุปว่า แม้จะชื่นชมและยินดใีนการท าเพื่อรพ.ของตูน แต่ถ้า
มองในด้านการบริหารจัดการด้านภาษีนี่คือสิ่งท่ีล้มเหลวหรือไม่  

เพจ Drama-addict 
(8 ต.ค.60) 

    -แชร์โพสต์ข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวขอบคุณตูน ท่ีจัดโครงการวิ่งระดมทุนให้รพ. โดยมี

ผู้มาคอมเมนท์กว่า 6,000 ข้อความ สว่นใหญ่ต าหนิการบริหารงานของรัฐบาลและ สธ. 

 สถานการณ์น้้าทว่ม 

สยามรัฐ 
เว็บไซตไ์ทยรัฐ 
เว็บไซต์แนวหน้า 
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์
ไอ.เอ็น.เอ็น 

กรมประชาสัมพนัธ์ 
(9 ต.ค.60) 

   -เสนอข่าว นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยวา่ ฝนท่ีตกหนักในพืน้ท่ีตอนบนของอ่าง

เก็บน้ าห้วยท่าแพและอ่างเก็บน้ าแม่มอก ส่งผลให้มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างฯ เต็มความจ ุ และมีน้ าไหลล้น Spill Way 
ตั้งแต่วันท่ี 5 ต.ค. 2560 เปน็ต้นมา ซึง่มีพื้นท่ีส าคัญท่ีต้องเฝา้ระวงั ได้แก่ รพ.สุโขทัย สถานศกึษา สถานท่ีราชการ 

วัด และชุมชนใกล้เคียง โดยโครงการชลประทานสุโขทัยได้ทยอยเข้าติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า 8 เคร่ือง รวมท้ังน า Big Bag 
จ านวน 300 ใบ ไปป้องกันไม่ใหน้้ าเอ่อเขา้ท่วมบริเวณรพ.สุโขทัย 

มติชน 
(9 ต.ค.60) 

    -เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักด์ิ อธิบดี ปภ.  กล่าวว่า ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ สง่ผลให้เกิดน้ าไหลหลาก

ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ล าปาง ชัยภูมิ และก าแพงเพชร ปจัจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด ยังคงมีน้ า
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ท่วมใน จ.ลพบุร ีปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งระบายน้ าออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพ
และเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย ท้ังนี ้ จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ประเทศ

ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพืน้ท่ี บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก ไดป้ระสานจงัหวัด ศูนย ์ ปภ.เขต และส านักงาน ปภ.จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือ จัดเจ้าหนา้ที่ติดตาม

สภาพอากาศ สถานการณน์้ า และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด 

 

โพสต์ทูเดย์(7ต.ค.60) 

ร้านสะดวกซื้อขายเบียร์สด 

   -เสนอข่าว นายค ารณ ชเูดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวงัธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ยื่นหนงัสือถึงผู้บริหาร บริษทั ซีพี ออลล์ เพื่อ

คัดค้านการเปิดขายเบียร์สดใน 7-11 โดยระบุว่า เป็นการกระตุ้นการด่ืม ควบคุมการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้

ยาก เสี่ยงเพิ่มจ านวนคนดื่มแล้วขับ เพิ่มอุบัติเหตุเจ็บตาย ท้ังนี้ เครือข่ายได้ร่วมกันท ากิจกรรมเชงิสัญลักษณ์ล้อเลียน 

"อยากเมาเม่ือไหร่ก็แวะมา 7-11" โดย 7-11 ได้วางขายเบียร์สดท้ังหมด 10 สาขาในกทม.และปริมณฑล เม่ือ

เจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ลงพื้นท่ีตรวจสอบ ทางร้านได้แก้ไขโดยใช้ผ้าคลุม

ติดป้ายงดขายชัว่คราว 

มติชน  เดลินวิส ์

ไทยรัฐ สปริงนวิส ์
 ไอ.เอ็น.เอ็น 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

(8 ต.ค.60) 

 

 

 

 

   -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ระบุ การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้

ตู้กด อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 30(1) กรณีจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เคร่ืองขายอัตโนมัติ และ 

มาตรา 32 ความผิดด้านการสื่อสารการตลาด ซึ่งถือเป็นการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสาน

กับกรมสรรพสามิตว่าการขายเบียร์สดผ่านตู้กดต้องได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

และใหร้ะงับการขายผ่านตู้กดแลว้ 
    ดา้น นพ.ธนะพงศ์ จนิวงษ ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า 7-11 เปิด

ตลอด 24 ชั่วโมง หากขายเบยีร์สดเท่ากับการผลิตคนเมาออกมาเพิ่มความเสี่ยงบนท้องถนนเพราะต้องกินทันที ซึ่ง

การดื่มเบียร์สด 2 แก้วขึน้ไป จะท าให้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดสูงถึง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ และมีความเสี่ยง

อุบัติเหตุ 8 เท่า ซพีีจึงควรทบทวนการยุติการขาย  

ไทยโพสต์  
กรุงเทพธุรกิจ 

สปริงนิวส ์ไอ.เอ็น.เอ็น 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

(9 ต.ค.60) 

 

   -เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงเบียร์ตู้กด

ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ว่า จะมีการหารือในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระท าผดิตามพ.ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่ีมี นพ.วิฑูร อ้ึงประพนัธ์ เปน็ประธาน ในวนัท่ี 10 ต.ค.นี้ เวลา 13.00 น. ท้ังนี้ 

การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเบียร์กด ในต่างประเทศไม่เคยมีมาก่อน เพราะมีการแยกจดทะเบียน

การค้าระหว่างการนัง่ดื่มและซื้อไปดื่มท่ีบ้านชัดเจน  และโทษเมาแล้วขับก็รุนแรง   
    ดา้นนายค ารณ ชเูดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวงัธุรกิจสุรา กล่าวว่า จากท่ีทางเครือข่ายเฝ้าด ู พบว่าการ

จ าหน่ายเบียร์สดแบบกดด่ืมในร้านสะดวกซื้อมีความผิดชัดเจน คอื 1.การส่งเสริมการขาย และ 2.การควบคุมอายุของ

ผู้ด่ืม เพราะควบคุมอายุของผู้ด่ืมไดย้าก เนื่องจากเปน็ลักษณะการให้กดเองและจา่ยเงิน และยังเก่ียวเนื่องไปถึง

ประชาชนบนท้องถนน เพราะการจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อยิ่งกระตุ้นใหน้ าเบียร์ไปดื่มทันที ท าเกิดอันตรายได้งา่ย

ท้ังตัวผู้ขับขี่และคนเดินถนน อยากเรียกร้องให้สธ.ออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ประกาศห้ามร้านสะดวกซื้อจ าหนา่ยเบียร์สด 

ไทยโพสต์  
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

(9 ต.ค.60) 

 

  -เสนอข่าว นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ นักวชิาการศนูย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าววา่ ขณะท่ีมีการประชุม Global Alcohol 
Policy Conference (GAPC) 2017 ท่ีกรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เม่ือ 4-6 ต.ค. 2560 ก็มีข่าวการจ าหน่าย

เบียร์สดในร้านสะดวกซื้อของไทย ซึ่งเปน็ท่ีสนใจในวงการวิชาการแอลกอฮอล์โลกมาก เนื่องจากไทยเปน็ประเทศแรก

ในโลกท่ีเอาเบียร์สดมาขายในร้านสะดวกซื้อได้ ท าให้นักวิชาการประณามสิง่ท่ีเกิดข้ึน แสดงความเป็นหว่งเด็กและ

เยาวชนไทย ขอให้ผู้เก่ียวข้องทบทวนนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเร่งดว่น และขอให้ประชาชนตื่นตวักับสิ่งท่ี

เกิดข้ึน 
     ซึ่งมาตรา 30 พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่าดว้ยการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เคร่ือง

ขายอัตโนมัติ ร้าน 7-11 สุ่มเสีย่งจะท าผิดคือ การใช้เคร่ืองอัตโนมัติเติมเบียร์ลงแก้ว แต่ท่ีอาจจะหลุดเพราะต้องไป

จ่ายเงนิกับพนักงาน ซึ่งต้องมีการตีความให้ชัดเจน สว่นอีกมาตราที่ห้างค้าปลีกใช้ช่องว่างของกฎหมาย คือ มาตรา 32 

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการ

อวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจงูใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่ง 7-11 ใช้ผ้าคลุมตู้เบียร์เพื่อไม่ให้เห็นชื่อยี่ห้อ  
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มติชน เดลนิิวส ์

(7 ต.ค.60) 

สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหม ู
   -เสนอข่าว นสพ.วิวฒัน ์ พงษ์วิวฒันชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาต ิ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุ

สัตว์ราชบุรี จ ากัด เปิดเผยว่า อยากให้นายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณชิย์ชี้แจงว่าระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกาได้มี

การเจรจาตกลงน าเข้าหมูจากสหรัฐหรือไม่ เพื่อใหเ้กษตรกรเตรียมตัวรับมือ 
   ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ยงัไม่ทราบว่ารัฐบาลตัดสินใจน าเขา้หมูจากสหรัฐหรือไม่ แต่หากมี

การตกลงน าเข้าจริง ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปีถึงจะมีการน าเข้าหมูล็อตแรกได้ เพราะไทยต้องส่งเจ้าหน้าที่กรม

ปศุสัตว์ไปตรวจโรงงานของผู้ส่งออกก่อนว่ามีมาตรฐานตรงตามขอ้ก าหนดและระเบียบของประเทศไทยหรือไม่ สว่น

เรื่องการใช้สารเรง่เนื้อแดงในผลิตภัณฑ์หมูของสหรัฐ ต้องถามอย. เนื่องจากเป็นผู้ถือกฎหมายเรือ่งการห้ามใช้สารเร่ง

เนื้อแดง 

มติชน 

(8 ต.ค.60) 

    -เสนอข่าว นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก.พาณิชย ์ชี้แจงกรณีการน าเข้า

เนื้อหมูฉีดสารจากสหรัฐ ว่า ขณะนี้ยงัไม่มีการอนุญาตใหน้ าเข้าหมูท่ีมีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐ เพราะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องก่อน ซึ่งก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสุข และก.พาณิชย์ จะต้องมา

พิจารณาแนวทางด าเนินการรว่มกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและผูบ้ริโภค 

ผู้จัดการ ไทยรัฐ 
 ไทยโพสต ์
โพสต์ทูเดย์ 
(9 ก.ย.60) 

 

    -เสนอข่าว รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจง้ว่า แม้รัฐบาลไทยไม่ได้แถลงข่าวเรื่องท่ีสหรัฐเรียกร้องให้ไทย

น าเขา้เนื้อหมูและเคร่ืองในท่ีมีสารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามนี แต่มีความเปน็ไปได้ท่ีไทยจะยอมตามท่ีสหรัฐเรียกร้อง 

ล่าสุดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ และก.สาธารณสุข อยู่ระหว่างการหารือเรือ่งดังกล่าวและศึกษา

ความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายของกรมปศุสัตว์และ อย. ท่ีห้ามใช้สารเรง่เนื้อแดงทุกประเภทผสมในอาหารหมู

โดยเด็ดขาด โดยให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โคเดก็ซ์) ท่ีอนุญาตให้ใช้

สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู และอนญุาตให้มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อหมูและเคร่ืองในได้ในปริมาณเล็กน้อย 

หรืออาจแก้ไขให้สามารถน าเข้าหมูและเคร่ืองในท่ีมีสารเรง่เนื้อแดงได ้ แต่ยังห้ามเกษตรกรในประเทศใชใ้นการเลี้ยง

เด็ดขาด ซึง่หากมีการแก้ไขกฎหมาย อาจต้องใชเ้วลาอีกระยะ เพราะต้องผ่าน ครม.และสนช. ก่อน      

 

ประชาชาติธุรกิจ 

(7ต.ค.60) 

การยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร 

  -เสนอข่าว นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวว่า จากการตรวจสอบตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร ์ สารเคมีท้ัง 3 ตัว คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เกษตรกรยังสามารถใช้ได ้ หากใช้

ภายใต้การควบคุมตามปริมาณและวิธีตามฉลากก าหนดการใชว้ัตถุอันตรายควบคุมการโฆษณา ภายใต้พ.ร.บ.

คุ้มครองผู้บริโภค หลังจากนี ้ กรมฯ จะน าเสนอข้อมูลจากการตรวจสอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การทบทวนค่าพิษวิทยา 2.

การห้ามใช้ในประเทศต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลด้านสุขภาพ 3.การปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาประชาคมโลก 4 ข้อ 4.ผลการรับ

ฟังความเห็น และ 5.ผลกระทบสุขภาพอนามัย สง่ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึง่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

ประธาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณา ท้ังนี้ ข้อมูลวิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จงึเป็นเหตุผลท่ียังตัดสินใจไม่ได้วา่จะยกเลิกหรือไม่ ดงันัน้ กรมฯ จึงชะลอการต่ออายุ

ขึ้นทะเบียนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ท่ีก าลังจะหมดอายุในต้นเดือนตุลาคมนี ้

     นายมงคล พฤกษ์วฒันา อธิบดีกรมโรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสารเคมี 2 ตัวไม่เสร็จ จึง

ต้องเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกไป แต่จะประชุมหารือและสรปุใหไ้ด้ภายในเดือนต.ค.นี้

อย่างแน่นอน จากนัน้จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มี สธ.และก.เกษตรและสหกรณ ์ ร่วมอยูด่้วย เพื่อพิจารณาว่า

ควรยกเลิกสารพาราควอตหรือไม่ หากไม่ยกเลิก จะท าอย่างไรใหถู้กวิธี 
     นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ท่ีขึ้น

ทะเบียนไว้กับกรมฯ จะหมดอายุในเดือนต.ค.นี้ หากยังไม่มีการประกาศหา้มอย่างเปน็ทางการ กรมฯ จะต้อง

ด าเนนิการตามเดิม โดยหากเปน็วัตถุอันตรายท่ีเคยขอขึ้นทะเบียนแล้ว จะพจิารณาให้ตามขั้นตอน 

 

กรุงเทพธุรกิจ  

(9 ต.ค.60) 

การแกป้ัญหายาเสพติด 

   -เสนอบทความโดย ดร.เฉลมิพล ไวทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ในการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุข มี

ผู้แทนจากปปส.และสธ. ชี้แจงเรือ่งการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งเหน็ว่าเป็นเรื่องท่ีท าให้ส าเร็จได้ยาก และเสนอวา่ในยุค

นี้ท่ีมีการปฏริูปหลายคณะ ขอให้คกก.ปฏริูประบบสาธารณสุขแก้ไขกม.ยาเสพติดให้เปิดกว้างในลักษณะเดียวกับการ

เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหลายประเทศในอาเซียนด าเนนิการอยู่ และชว่ยแก้ปัญหาคนเลน่พนนัได ้ โดย

เก็บภาษีจ านวนมากและตัง้เงื่อนไขให้เล่นภายใต้การควบคุม 
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ประชาชาติธุรกิจ 

(8 ต.ค.60) 

พ.ร.บ.นมผง 
   -เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลศิวไิลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงกรณพี.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 บังคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี 8 ก.ย. มีผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับทารกและ

เด็กเล็กไม่สามารถท าการตลาดได้ทุกรูปแบบ แต่ท่ียังเห็นท ากิจกรรมทางการตลาดอยู่ เนื่องจากยังไม่มีประกาศจาก

รัฐมนตรีออกมาควบคุม ซึ่งตอนนี้กฎหมายควบคุมการโฆษณาและการท าการตลาดเฉพาะนมสตูร 1 (ส าหรับทารก 

0-12 เดือน) และสูตร 2 หรือสูตรต่อเนื่อง (ส าหรับเด็ก 6 เดอืน-3 ปี) เท่านั้น โดยช่วงสุญญากาศนี ้ไดเ้ร่งแตง่ตั้ง

กรรมการ ในต้นเดือนธ.ค.จะประชุมเพื่อเร่งออกประกาศที่เหลืออีก 8 ฉบับ เชน่ ข้อก าหนดในการบริจาค การให้

ข้อมูล ฯลฯ ให้ทันใน 180 วนั นบัแต่วันท่ี พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ ซึ่งจะท าให้การก ากับดูแลมีความชัดเจนขึ้น  

    พญ.กิติมา ยุทธวงศ ์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก ตวัแทนบริษัทผู้ผลิตนมผง กล่าว

ว่า ตอนนี้กฎหมายยังให้โฆษณาและท าการตลาดนมสูตร 3 ส าหรับเด็ก 1 ปีขึน้ไปได ้ แต่หากคณะกรรมการท่ีก าลัง

แต่งตั้งขึ้นก าหนดแนวทางหรือประกาศออกมาอย่างไร ผู้ผลิต ผู้น าเขา้และผู้จ าหน่าย พร้อมปฏิบัติตามและยึดถือเป็น

บรรทัดฐานเดียวกัน  

 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ จดหมายถึง

เดลินวิส ์

 (8 ต.ค.60) 

ช้ีแจงข้อร้องเรียนรพ.กบินทร์บุรี กรณีผู้ป่วยเบาหวาน  

     -เสนอจดหมายชี้แจง กรณีประชาชนร้องเรียนว่า ไม่สามารถพาบิดาไปพบแพทย์ท่ี รพ.กบินทร์บุรี ตามนัดจึงโทร

ฯ เลื่อนนัดและพาบิดามาในวนัถัดไป แต่ผู้ช่วยพยาบาลให้ไปตรวจที่อ่ืนแทน โดยสธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก

ผู้อ านวยการรพ.กบินทร์บุรีแล้ว ยืนยันวา่ไม่มีนโยบายปฏเิสธการรักษา หรือให้ผู้ป่วยท่ีขาดนัดไปรักษาที่อ่ืน แต่จะให้

ผู้ป่วยท่ีมาไม่ตรงนัดไปตรวจรักษาที่แผนกอายุรกรรมท่ัวไป ตึกผู้ป่วยนอก คาดว่าเกิดจากการสื่อสารระหว่างเจ้าหนา้ที่

และผู้ปว่ย ซึ่งพยาบาลแผนกผูป้่วยนอกตรวจสอบพบว่าผู้ปว่ยไม่มาตามนัด ได้โทรศัพท์ติดตามให้ผู้ป่วยมารับยาท่ี

รพ.ในวันถัดไป พร้อมขออภัยส าหรับความไม่สะดวกท่ีเกิดข้ึน ซึง่ผู้ปว่ยมีความเข้าใจด ี อย่างไรก็ตาม รพ.กบินทร์บุรี

จะเรง่ปรับปรุงใน 2 ประเดน็ คอืระบบการนัด/การเลื่อนนัดผู้ปว่ย และการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยและญาติ

ต่อไป 

 

ข่าวสด 

คอลัมน์ เลาะเลียบคลอง

ผดุงฯ 
(8 ต.ค.60) 

วิกฤตเดก็ปฐมวัย 

    -เสนอบทความ วิกฤตเด็กปฐมวัย โดย ตุลย์ ณ ราชด าเนนิ ระบุวา่ จากตัวเลขของสธ.ในปี 2559 พบเด็กมี

พัฒนาการล่าช้าต่ ากวา่มาตรฐานถึง 30% รวมถึงการศึกษาของหลายหน่วยงาน พบวา่ เด็กปฐมวยัมีปัญหาพัฒนาการ

ล่าช้ามากขึ้น เนื่องมาจากการเร่งเรียนเขียนอ่านเกินวัย การปลูกฝังวินัยเด็กผิดวิธี การยัดเยียดเรยีนหลายภาษาตัง้แต่

ยังพูดไม่ได้ การให้เด็กใช้เทคโนโลยีมากเกินขอบเขต รวมถึงการพาเด็กไปกวดวิชา ท่ีสง่ผลกระทบด้านลบต่อเด็กมาก

ขึ้นทุกขณะ ตน้เหตปุัญหาลว้นเกิดจากการมุ่งเนน้สง่เสริมความฉลาดโดยไม่เข้าใจธรรมชาติการเรยีนรู้  

 
โพสต์ทูเดย์ 
(9 ต.ค.60) 

แผนพัฒนาสธ.รับ EEC 
  -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ไดเ้ตรียมแผนด้านสาธารณสุขรองรับโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมุ่งเนน้พัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานและรอบเขตอุตสาหกรรม

ปลอดภัยมีสุขภาวะท่ีดี  

 

ผู้จัดการออนไลน์ 

เว็บไซต์คมชัดลึก  

ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์

Thailandplus 

(7ต.ค.60) 

นโยบายการจัดบริการดา้นการแพทย์และสาธารณสุข 

   -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวภายหลังน าคณะลงพื้นท่ีติดตามนโยบายการจัดบริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข เขตสขุภาพที่ 12 และตรวจเยี่ยมรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ว่า สธ.ได้ปฏิรูประบบสุขภาพ 

มีการเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ และระบบส่งต่อระหวา่งรพ.

ขนาดเล็กกับรพ.ขนาดใหญ่ ใหผู้้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผูป้่วยวิกฤตฉุกเฉนิ ได้รับบริการท่ีได้

มาตรฐาน ท่ัวถึง เปน็ธรรม 
     ปัจจุบันมีผู้รับบริการท่ีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉนิ เฉลี่ย 35 ลา้นครั้งต่อปี ร้อยละ 60 เป็นผูป้่วยไม่ฉุกเฉนิ ท าใหเ้กิด

ความแออัด ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร สธ.ได้เรง่รัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของรพ.ทุกระดับ 

เพื่อให้ผูป้่วยฉุกเฉนิ ได้รับความปลอดภัยมากท่ีสุด ลดอัตราการตายและลดความพิการ โดยพัฒนาห้องฉุกเฉิน

คุณภาพ (ER QUALITY) ตลอดจนพัฒนาบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพใหเ้พียงพอ โดยให้รพ.ท่ัวประเทศ ประเมิน

และปรับปรงุตนเองให้ได้ตามเกณฑ์ คาดว่าจะสามารถลดอัตราการตายท่ีป้องกันได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20-30 
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มติชน 
(7ต.ค.60) 

รพช.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

   -เสนอบทความ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. กล่าวถึง รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า เป็นรพ.ท่ี

น้อมน าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการบริหาร 

ยึดหลักพึ่งพาตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปน็รพ.คณุธรรมโดยยึดหลัก 1.มีเหตุมีผล 2.พอประมาณ 3.

บริหารความเสี่ยง โดยการเลือกรพ.ชุมชน เริ่มจากต้องการให้ประชาชนพืน้ท่ีห่างไกลเขา้ถึงบริการ ขณะเดียวกัน

ประชากรในพืน้ท่ีนัน้ๆ ยงัมีจ านวนน้อย อาจมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณ เม่ือมีการยึดหลักการบริหารดังกล่าวจะชว่ย

ให้บริหารจัดการเนน้การอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่ออยู่ได้อย่างยัง่ยืน ปัจจุบันมีท้ังหมด 10 แห่ง โดยล่าสุด นพ.เจษฎา โชค

ด ารงสุข ปลัด สธ. ได้น าทีมผู้บริหารลงพืน้ท่ีรพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึง่เปน็ตัวอย่าง 1 ใน 10 รพ.ท่ียึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนนิการ 

 

M2F 

The Nation 

มติชน 

(9 ต.ค.60) 

รพ.โฆษณาศัลยกรรมความงาม 

  -เสนอข่าว กรม สบส.เผยความคืบหน้าการโฆษณาท าศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง วา่ การท าศัลยกรรมดังกล่าว

สามารถท าได้ แต่มีความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา

สถานพยาบาล มาตรา 4.14 การโฆษณาท่ีมีลักษณะอันเปน็การขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน เนื่องจากมีการใชภ้าพคนไข้ท่ีไม่เหมาะสม โดยรพ.กล่าวอยู่ในพืน้ท่ี จ.นนทบุรี สสจ.นนทบุรีได้ประสานรพ.

ให้เข้ามารับทราบความผิดแล้ว และจะต้องระงับการโฆษณาทันที 

 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

เว็บไซตเ์นชั่นทีว ี

(8 ต.ค.60) 

เว็บไซต์ปลอมหลอกขายยา 
    -เสนอข่าว สธ.เผยแพร่ภาพพร้อมข้อมูล เตือนประชาชนอยา่หลงเชื่อเว็บไซต์ปลอม ตั้งชื่อคล้ายคลึงกับกระทรวง

สาธารณสุข โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะเป็นลักษณะการโน้มน้าวให้ซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เว็บไซต์อย่างเปน็

ทางการท่ีถูกต้องของกระทรวงสาธารณสุขคือ www.moph.go.th เท่านั้น 

 

กรมประชาสัมพนัธ์

(7ต.ค.60) 

อย.เตือนซื้อยาผา่นเว็บไซต ์
   -เสนอข่าว นพ.วนัชัย สัตยาวฒุิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยกรณีมีการโฆษณาขายยา Ciprofloxacin 500 mg ผ่าน

เว็บไซต์ Lazada ว่า ยาดงักล่าวจัดเปน็ยาอันตราย ต้องสัง่ใช้โดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น หากจะซื้อจากร้านขายยา

ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ การโฆษณาขายยาผ่านทางเว็บไซต ์Lazada และทาง Social Media ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ

โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุมัตภิาพและข้อความโฆษณา มีความผิดฐานขายยานอกสถานท่ีขายยาที่ได้รับอนุญาต 

อย.ได้แจ้งไปยงัเว็บไซต ์ Lazada ใหน้ าข้อความโฆษณาออก ซึง่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามแล้ว ซึ่ง อย. และกอง

บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะเรง่ด าเนินการตามกฎหมายให้เสร็จสิน้

โดยเร็ว นอกจากนี้ อย. เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจรงิใหป้ระชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อยา 

     ท้ังนี้ ในช่วงปี 2560  อย.ไดด้ าเนนิคดีกับเว็บไซต์และ Social Media ท่ีโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1,088 ราย รวมถึงเว็บไซต์ Lazada และได้แจง้กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อขอความรว่มมือปิดเพจที่ถูกด าเนินคดีดงักล่าว 

รวมท้ังขอความร่วมมือหนว่ยงานให้บริการสื่อสังคมออนไลน ์ เช่น Google, Line, Facebook ช่วยกลั่นกรองโฆษณา

ก่อนท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณชน และช่วยปลดหนา้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกด าเนินคดีดงักล่าวด้วย 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

(7ต.ค.60) 

ยาจุดกันยุงเถื่อน 

    -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตรวจพบยาจุดกันยุงพม่า 

"Godzilla" ไม่มีเลข อย. ไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ในจ.สมุทรสาคร ส่งไปตรวจวเิคราะหท่ี์กรมวิทย์ฯ พบมีสาร

แอลเลทริน ไอโซเมอร์ (Allethrin Isomers) และสารเฮปตาฟลทูริน (Heptafluthrin) ซึ่งเปน็วัตถุอันตราย ชนิดท่ี 3 

ซึ่งต้องขึน้ทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับอย. จึงเปน็ผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ สาร

เฮปตาฟลูทริน (Heptafluthrin) ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนจากอย.มาก่อน จึงไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ อาจก่อใหเ้กิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ผู้บริโภคควรตรวจดู

เลขทะเบียนและเคร่ืองหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ด้วย  

 เตือนไข้หวัดใหญ ่

มติชน 
(9 ต.ค.60) 

     -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วฒันายิง่เจรญิชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ ่ตั้งแต ่1 

ม.ค.-2 ต.ค. 2560 พบผู้ป่วย 135,267 ราย เสียชีวิต 35 ราย กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 

10-14 ปี และ 35-44 ปี จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสุด 5 อันดับแรก คือ กทม. ระยอง จันทบุร ี

หนองคาย เชียงใหม่ ตามล าดบั สัปดาห์ท่ีผ่านมาได้รับรายงานพบผู้ปว่ยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 5 



                                                             สรุปข่าววันท่ี  7-9 ตุลาคม 2560 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เหตุการณ์ ใน จ.เพชรบุร ี ปทุมธานี สงขลา นราธิวาส และเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นชว่งปลายฝนต้นหนาว 

แนะน าประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง โดยใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"  

 

มติชน 

คอลัมน์ ทันโลก

วิทยาการ 

(8 ต.ค.60) 

พัฒนานวัตกรรม ต้านเชื้อวัณโรค 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุข

ส าคัญของโลกและประเทศไทย แต่ละปีไทยพบผูป้่วยรายใหมป่ระมาณ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน ท่ี

ส าคัญมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ซึง่กลุ่มนี้ใช้งบประมาณในการรักษาสูงถึง 1.2 ล้านบาท

ต่อคน กรมฯ จึงรว่มมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วิจัยด้านวัณโรค มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่

ประกอบการวินจิฉัยและรักษาวณัโรค ท าให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้นหาและตรวจพบผู้ป่วยท่ี

แพร่เชื้อได้ต้ังแต่ยงัไม่มีอาการ จะช่วยลดการแพร่เชื้อวัณโรคไดทุ้กสายพันธุ ์ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยวัณ

โรคลงได้ จึงควรหม่ันสงัเกตอาการของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการของวัณโรค เชน่ ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห ์

เจ็บแน่นหน้าอก มีไข้ต่ าๆ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ควรรีบไปพบแพทย์ 

 

เดลินวิส ์

(8 ต.ค.60) 

รพ.ราชวิถีชวนคนไทยห่างไกลโรคหัวใจ   

     -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวนัหวัใจโลก 2017 เพื่อกระตุน้เตอืนคนไทยตระหนักถึง

ความส าคัญของการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพหวัใจ รพ.ราชวิถี ไดจ้ัดกิจกรรมรณรงค์ "รพ.ราชวิถี ปันหวัใจ...ให้ชวีิต

ผู้ป่วยโรคหัวใจ" มีนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับโรคหัวใจ พร้อมบริการตรวจคัดกรองหาภาวะความเสี่ยงโรคหัวใจ

เบ้ืองต้น บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม รพ.ราชวิถี ซึ่งปัจจุบันจ านวนผูป้่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นทุกป ี ท้ังท่ีโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบบ่อยในคนไทยสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ใน

แต่ละปีรพ.ราชวิถี รองรับผู้ปว่ยโรคหัวใจกวา่ 23,000 ราย หรือเฉลี่ยมากถึง 90 รายต่อวัน           

 

เดลินวิส์ คอลัมน ์

คุณหมอขอบอก 

(7 ต.ค.60) 

น้้าอัชบาล 
  -เสนอข่าว พท.ป.อัคคฤทธ์ิ ภูถนอม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะน าสูตรท า "น้ าอัช

บาล" ส าหรับดูแลสุขภาพในชว่งเปลี่ยนฤดูกาล สว่นผสมประกอบด้วย มะนาว พริกขี้หนู เกลือ น้ าตาล สามารถดื่มได้

เรื่อยๆ ไม่มีข้อห้าม เวน้แต่มีไข้ไม่ควรดื่ม เพราะรสเปรี้ยวของมะนาวท าให้ธาตุไฟเพิ่มข้ึน อุณหภมิูร่างกายสูง 

 

ไทยโพสต์(7ต.ค.60) 

การบริโภคผกัผลไม ้

    -เสนอข่าว สธ. ร่วมมือกับ สสส. และภาคเีครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 

กรัม เพื่อสุขภาพ"  เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนใหเ้หน็ถึงความส าคัญในการบริโภคผักผลไม้อย่างพอเพียง

เพื่อสุขภาพที่ดี และเกิดข้อเสนอทางนโยบายเพื่อการขับเคล่ือนตอ่ไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

    พญ.มยุรา กุสุมภ์ ท่ีปรึกษา รมว.สธ. กล่าววา่ ในปี 2560 รมว.สธ.ได้ประกาศใหเ้ปน็ "ปีแห่งการบริโภคผักและ

ผลไม้ปลอดภัย" โดยสนับสนนุการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ได้ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของ

ผักและผลไม้ในท้องตลาด โดยส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ไดค้ัดกรองโดยการ

เจาะเลือดกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จงึ

แก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ อาทิ พฒันาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

ตรวจวเิคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด มอบให้กรมวิทยฯ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดท า

ข้อมูลให้มีความครบถ้วน วจิัยและพัฒนา : นครปฐม เมืองผักและผลไม้ปลอดภัย โดยส านักสง่เสริมและสนับสนนุ

อาหารปลอดภัย (สสอป.) ร่วมกับม.ลัยมหิดล    

 

คมชัดลึก(7ต.ค.60) 

ยาต้านไวรัส 

  -เสนอบทความ โดยพงศธร สโรจธนาวฒุิ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญงิ (สคส.) วา่  ยาต้านไวรัสเอช

ไอวีมีหลายสูตร หลายชนิด การใช้ยาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและการประเมินของแพทย์ และการใชย้าให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ผู้ท่ีมีเชื้อเอชไอวีจะต้องกินยาเป็นประจ าทุกวนัอย่างสม่ าเสมอ หากกินยาไม่ตรงเวลาและไม่ต่อเนื่องจะท าใหเ้กิด

อาการด้ือยาได ้ นอกจากนี้ ยังมยีาต้านบางสูตรท่ีถูกน ามาใชป้้องกันก่อนการติดเชื้อ เรียกว่า ยาเพร็พ และมียาต้านท่ี

ใช้ป้องกันการติดเชื้อทันทีหลงัสมัผัสเชื้อ เรียกว่า ยาเปป็ แต่ถึงแม้จะรับประทานยาต้านไวรัส ก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์

แบบไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ไดช้่วยป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์อ่ืนๆ ด้วย 

 

ข่าวสด 

ซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เกาะสมุย 

    -เสนอข่าว พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.3 บช.ท่องเท่ียว เปิดการซักซ้อมแผนเคล่ือนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ



                                                             สรุปข่าววันท่ี  7-9 ตุลาคม 2560 8 
สื่อ ประเด็นข่าว 

(8 ต.ค.60) ยาน พื้นท่ีเกาะสมุยและเกาะโดยรอบ โดยมีฝ่ายปกครอง ทหาร รพ. เทศบาล หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ และภาค

ประชาชนเข้าร่วม การฝึกซ้อมได้จ าลองสถานการณ์อุบัติเหตเุรือชนกันบริเวณเกาะเต่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ชีพจร

เต้นอ่อน ต้องน าตัวสง่รักษารพ.เกาะสมุย ด้วยการเคล่ือนย้ายทางเฮลิคอปเตอร์  

 

ข่าวสด 

คอลัมน์ ท้องถ่ินพูด 

(8 ต.ค.60) 

ปัญหาการฆา่ตัวตาย 
   -เสนอข่าว นพ.วิวรรธน ์ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า วนัท่ี 10 ต.ค.ของทุกปี เปน็วัน "สุขภาพจิตโลก" 

(World Mental Health Day) ปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย จากข้อมูลงาน

สุขภาพจิต สสจ.เลย พบวา่ ตัง้แต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 26 ก.ย. 2560 มีผู้พยายามฆ่าตวัตาย 225 คน เปน็ผู้ฆ่าตัวตาย

ส าเร็จ 41 คน ซึ่งทุกคนชว่ยได้ดว้ยการใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟงั สง่ต่อเชื่อมโยง  

 
แนวหน้า 

(9 ต.ค.60) 

 

ระบบเรียกพยาบาล 

     -เสนอข่าว ขณะนี้มีการพัฒนาระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในรพ. 3 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬารัตน์ 304 

อินเตอร์ จ.ปราจีนบุร ีรพ.จุฬารัตน์ แพรกษา และรพ.แพร่รวมแพทย ์ให้พยาบาลหรือผู้ดูแลสามารถให้การช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉนิได้อย่างรวดเรว็ โดยทราบได้ทันทีว่าห้องใดหรือเตียงใดเรียก รองรับการใช้งานพร้อมกันมากกว่า 100 

ห้อง รวมท้ังสามารถบันทึกเหตกุารณ์เพื่อเป็นรายงาน ลดปญัหาการฟ้องร้อง หรือเม่ือมีข้อขัดแย้งระหว่างผูป้่วยและ

ผู้ดูแลได้ เหมาะส าหรับรพ. คลินกิ ศูนย์ดูแลผู้ปว่ย บ้านพักคนชรา ฯลฯ  

 
กรุงเทพธุรกิจ 
(9 ต.ค.60) 

 

สมุนไพรเชียงราย 
    -เสนอข่าว ม.แม่ฟ้าหลวงขบัเคล่ือนโครงการเมืองสมุนไพร โดยได้รับงบสนับสนนุจาก สธ. จัดท าชุดกล่องยา

สมุนไพรมอบให้กับ 5,400 ครัวเรือน ใน 18 อ าเภอของเชียงราย คาดหวังให้น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้าน

ในเรื่องสมุนไพรรักษาโรค สามารถปลูกใช้เองภายในครัวเรือน เป็นทางเลือกของการรักษาคู่ขนานไปกับการแพทย์

แผนปัจจุบนั ตัวอย่างยาในชุดกล่องยา ได้แก่ เจลกากเมล็ดชาน้ ามัน ขี้ผ้ึงเสลดพงัพอน แคปซูลขม้ินชัน ยาเขียวหอม 

แคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาธาตุบรรจบ ยาหอมนวโกฐ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะแขว่น ซึง่เป็นสมุนไพรในกลุ่ม

เคร่ืองเทศ พบมากในพื้นท่ีภาคเหนือ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเปน็ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชื่อแบรนด์ “เจ้าคุณวนั” 

 

M2F 

The Nation 
(9 ต.ค.60) 

 

พัฒนาพ้ืนที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
   -เสนอข่าว ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผอ.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) 

กล่าวถึงปัญหายงุชุมจากพื้นทีเ่มืองท่ีไร้การปรับปรงุฟืน้ฟูของ กทม. ว่า จากการส ารวจเม่ือปี 2550 พบมีท่ีดินทีไ่ม่ได้

ใช้ประโยชน์ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 2 แสนไร ่ Uddc มีแนวคิดในการฟืน้ฟูพืน้ท่ีใต้ทางด่วนเปน็ ทางด่วน

จักรยาน เปลี่ยนพื้นท่ีว่างท่ีเคยเป็นแหลง่เพาะพันธ์ุยุงซึง่เปน็พาหะไขเ้ลือดออก ให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

 
คมชัดลึก 

(9 ต.ค.60) 

 

แป้งเด็กก่อมะเร็งรังไข่ 

  -รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์ ม.เกษตรศาสตร์ อธิบายกรณีฝุ่นแปง้ท่ีมีส่วนประกอบของ 

"ทัลคัม" ท าให้เกิดมะเร็งรงัไข ่ ว่า แร่ทัลคัม (Talcum) ท่ีน ามาเปน็ส่วนผสมเปน็แป้งทัลค์ เป็นสารตัวเดียวกับ

แมกนีเซียมซิลิเกต มีองค์ประกอบตามธรรมชาติเป็นแร่ใยหิน ซึง่มีงานวิจัยจ านวนมากยืนยันว่าทัลคัมท าใหเ้กิด

โรคมะเร็งรงัไข ่ เพราะการโรยแป้งฝุน่ท่ีมีส่วนผสมของทัลค์บริเวณของสงวนหรืออวัยวะท่ีใกล้กัน จะมีแปง้บางสว่น

หลุดลอดเข้าไปในร่างกายทางช่องคลอด หรือเคล่ือนผ่านช่องคลอดไปสะสมท่ีรงัไข่แล้ว    ท้ังนี้ ทีมข่าวไดส้ ารวจแปง้

ในร้านสะดวกซื้อ พบส่วนประกอบของแร่ทัลคัม แต่ไม่มียี่ห้อใดเขียนค าเตือนเก่ียวกับความเสีย่งจะเปน็มะเร็งรงัไข ่

โดยรองเลขาธิการ อย. กล่าวว่าก าลังพิจารณาถึงเรื่องนี ้

 

เพจDrama-addict 

(9ต.ค.60) 

โรคหนองใน 

  -โพสต์ข้อความพร้อมภาพหนา้เฟซบุ๊กขายยารักษาโรคหนองใน และเตือนว่า หากเปน็โรคหนองในไม่ควรซื้อยาท่ี

โฆษณาขายในเฟซบุ๊กมารับประทานเอง  เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ าเพรื่อท าใหเ้กิดปัญหาเชื้อดื้อยา ควรไปพบ

แพทย์ พร้อมระบุว่า ผู้ท่ีเปิดเฟซบุ๊กขายยาใช้จุดท่ีผู้ป่วยโรคนี้มักไม่ไปพบแพทย์เนื่องจากอายมาเปิดขายยา 

 

เพจDrama-addict 

(9ต.ค.60) 

ยาคุมกา้เนิดแบบฝัง 

  -โพสต์ข้อความว่า มีผู้ส่งขอ้มูลมาว่าไปขอฝังยาคุมก าเนิดท่ีรพ. แต่เจ้าหนา้ที่ได้ให้ข้อมูลว่าไม่แนะน าวิธีฝังยา

คุมก าเนิด เพราะจะท าให้มีลูกยาก  

   -แชร์ข้อมูลจาก Workpoint News ระบวุา่ มีเด็กวัยรุ่นหลายรายแจ้งวา่ ไปติดต่อท่ีรพ.เพื่อขอรับบริการฝังยา

คุมก าเนิด เจ้าหน้าที่แจ้งว่า รัฐไม่มีนโยบายให้ฝงัยาคุมก าเนิดฟร ี 

 


